

บาท/ดอลลาร์จีนนี้แข็งค่า หลังค่ากลางหยวนแข็งขึ้น-เก็งเลิฟ.ร.ก.ฉุกเฉิน

*บาท/ดอลลาร์จีนนี้แข็งค่าขึ้น หลังธนาคารกลางจีนกำหนดค่ากลางของหยวนเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีแรงซื้อเงินบาทเข้ามา เพื่อรองรับการยกเลิกพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน

*ธนาคารกลางจีนกำหนดค่ากลางของหยวนในวันนี้ที่ 6.1321 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 0.04% จากค่ากลางเมื่อวันศุกร์ โดยวันนี้เป็นวันซื้อขายวันแรก หลังธนาคารกลางจีนขยายกรอบซื้อขายหยวน(แบนด์) เป็น 2 เท่า เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา โดยกำหนดให้หยวนสามารถปรับตัวขึ้นหรือลงได้ราว 2% จากค่ากลางในแต่ละวัน จากเดิมที่กำหนดไว้ 1%

*นักลงทุนในเอเชีย กำลังพิจารณาสัญญาณจากการเพิ่มกรอบซื้อขายหยวน ขึ้น 2 เท่า ซึ่งดูเหมือนว่า นักลงทุนส่วนใหญ่จะมองว่า เป็นปัจจัยลบต่อหยวน เนื่องจากเศรษฐกิจจีนในขณะนี้ ต้องการการอ่อนค่าของหยวน แต่จะถือเป็นปัจจัยบวกต่อดอลลาร์

* Yen แข็งค่าในการซื้อขายช่วงเช้านี้ที่ตลาดเอเชีย ขณะที่ตลาดทั่วโลกมีความกังวล หลังจากพลเมืองชาวโครเมียมลมติที่จะผนวกรวมกับรัสเซีย ซึ่งทำให้นักลงทุนพากันเข้าซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย

* สื่อของรัฐบาลรัสเซียเปิดเผยว่า เมื่อวานนี้ชาวโครเมียได้ลงมติอย่างท่วมท้น ในการแยกตัวออกจากยูเครน และเข้าไปรวมอยู่กับรัสเซีย โดยหลังจากการนับคะแนนมากกว่าครึ่งหนึ่ง พบว่าชาวโครเมีย 95.5% เลือกที่จะแยกตัวออกจากยูเครน และเข้าไปรวมอยู่กับสหพันธรัฐรัสเซีย

* ประธานาธิบดีบารัค โอบามา กล่าวว่า สหรัฐคัดค้านผลการลงประชามติดังกล่าว และเตือนว่าสหรัฐ พร้อมที่จะออกมาตรการคว่ำบาตรรัสเซีย

* ข้อมูลล่าสุดจาก คณะกรรมการการค้าสัญญาล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์ของสหรัฐ (CFTC) ระบุว่า นักเก็งกำไรปรับลดการลงทุนในดอลลาร์ เป็นสัปดาห์ที่ 5 ติดต่อกันในรอบสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 11 มี.ค. โดยสถานะซื้อสุทธิในดอลลาร์ร่วงลงสู่จุดต่ำสุดในรอบกว่า 4 เดือน

- *อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 32.330 บาท
- *09.49 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 32.25/27 จาก 32.31/33 เมื่อวันศุกร์
- ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 32.23/27 จาก 32.28/35 เมื่อวันศุกร์
- *เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 101.53/54 จาก 101.34 เมื่อวันศุกร์
- *ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3906/08 จาก 1.3914 เมื่อวันศุกร์

"ช่วงแรกบาทอ่อนค่าขึ้นไป แต่หลังจากที่หยวน fixing(กำหนดค่ากลาง) ออกมาแข็งค่าขึ้น ก็ทำให้บาทกลับมาแข็งค่า และเราจะมีเรื่องของการเตรียมยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ที่จะเป็นไฮไลท์ด้วย" ดิลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า เงินบาทเข้านี้ อ่อนค่าในช่วงแรกของการซื้อขาย แต่หลังจากที่ธนาคารกลางของจีนกำหนดค่ากลางของหยวน ออกมาแข็งค่าขึ้น ก็ช่วยหนุนให้สกุลเงินในเอเชีย รวมถึงเงินบาท เริ่มฟื้นตัวขึ้น

นอกจากนี้ เงินบาทยังได้แรงหนุนจากความเป็นไปได้ที่จะมีการยกเลิกการใช้ พ.ร.ก. บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ในสัปดาห์นี้ด้วย โดยดิลเลอร์ คาดว่าเงินบาทวันนี้จะมีแนวต้านที่ 32.25 และแนวรับ 32.35

ปลายสัปดาห์ก่อน เลขานุการศูนย์รักษาความสงบ(ตรส.)เผยว่า ตรส.เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ยกเลิกใช้ พ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน และให้ใช้พระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร แทนตั้งแต่วันที่ 18 มี.ค.-30 เม.ย.57 ในพื้นที่กรุงเทพฯและบางพื้นที่ของปริมณฑล

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้